

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**NGUYỄN THÀNH VŨNG**

- Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH VŨNG**
- Sinh năm 1970.
- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An
- Hiện nay công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tôi được BTV Tỉnh ủy giới thiệu là lãnh đạo đại diện cho Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri của huyện Tân Hưng và nhân dân trong toàn tỉnh.

Trước hết là người con quê hương huyện Vĩnh Hưng, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình phải có trách nhiệm với quê hương để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương các huyện đồng tháp mười nói chung và trong đó có huyện Tân Hưng của chúng ta nói riêng ngày càng giàu mạnh.

Trước những thành tựu đã đạt được về KT - XH, quốc phòng - an ninh của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì huyện Tân Hưng còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm.

Hiện nay, các xã của huyện chỉ sản xuất thuần nông, thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ

cầu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng, cuộc sống của người dân còn quá nhiều khó khăn (đặc biệt các xã biên giới);... Đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn.

Bản thân tôi là UVBTV Tỉnh ủy được BTV phân công trực tiếp phụ trách theo dõi toàn diện hoạt động của huyện Tân Hưng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh thuộc huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi trong việc đóng góp khả năng của mình để cùng với các cấp, các ngành trong huyện lãnh đạo đưa huyện nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trước hết, tôi thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong toàn huyện tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ huyện vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Tập trung kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực: Thủy sản, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng năng xuất và lợi nhuận (hiệu quả phải tăng cao hơn, tang thu nhập cho bà con).

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thứ ba, phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Thứ tư, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, bảo đảm việc ban hành các cơ chế, chính sách

vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề bức xúc của cử tri: phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề chuyển đổi vật nuôi cây trồng, vấn đề vệ sinh môi trường,... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng – an ninh của huyện nhà.

Thứ năm, tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Tân Hưng của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Thứ sáu, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm công tác xây dựng Đảng, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp huyện Tân Hưng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ bảy, thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong toàn tỉnh trong đó có huyện Tân Hưng.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà và của địa phương huyện Tân Hưng của chúng ta./.